

ชื่อวิชา : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ชื่อหัวเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูป ของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร
ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ผู้จัดทำ : นางสาวปาณิญา ศรีผดุงกุล รหัส 9037 99 38
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ชานิส บุตรเพชรรัตน์
ปีการศึกษา : 2540

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูป ของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในเขต อ.เชียงคำ จ.พะเยา และเพื่อศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ อาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยทำการศึกษากลุ่มประชากรในเขต อ.เชียงคำ จ.พะเยา และมีการสุ่ม ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยการจัดสรรแบบสัดส่วน (Proportional Allocation) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 250 คน ผลการวิจัยพบว่า การที่กลุ่มผู้เลี้ยงเลือกใช้อาหารสัตว์สำเร็จรูป เนื่องจากต้องการ ความสะดวกในการใช้มากที่สุด และการเลือกยี่ห้อนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เลี้ยงมีเหตุผลในการเลือกยี่ห้อต่าง ๆ ที่ ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของตราที่ยี่ห้อมากที่สุด และผู้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่มีการใช้ อาหารยี่ห้ออื่นมาก่อน โดยสาเหตุหลักที่มีการเปลี่ยนจากยี่ห้อเดิมมาใช้ยี่ห้อในปัจจุบัน เนื่องจาก ยี่ห้อเดิมนั้นไม่ได้ผลในการเลี้ยงตามที่ต้องการ ด้านสถานที่จัดจำหน่าย กลุ่มผู้เลี้ยงนิยมซื้ออาหาร สุกกรจากร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยเลือกสถานที่ที่เดินทางได้สะดวกและมีสินค้าสม่ำเสมอ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูปที่กลุ่มผู้เลี้ยงให้ความสำคัญอันดับหนึ่งคือ คุณภาพ ของอาหารสัตว์สำเร็จรูป อันดับที่สองคือ ราคา และปัจจัยอันดับที่สามคือ ราคาเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนด้านการเลี้ยงสุกรกว่าร้อยละ 60 เป็นต้นทุนค่าอาหารของสุกร การที่กลุ่มผู้เลี้ยง ให้ความสำคัญอันดับหนึ่งแก่คุณภาพนั้น มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่กลุ่มผู้เลี้ยงเลือกใช้อาหาร โดย คำนึงถึงชื่อเสียงของตราที่ยี่ห้อ เนื่องจากเป็นชื่อเสียงด้านคุณภาพและจากผลการวิจัยนี้ทำให้ทราบว่า กลุ่มผู้เลี้ยงให้ความสำคัญต่ออาหารสำเร็จรูปที่จะนำมาใช้มากขึ้น การให้ความสำคัญต่อคุณภาพ เหนือกว่าราคานับเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากการเลี้ยงสุกรนั้นอาหารที่ดีมีคุณค่าจะทำให้สุกรเจริญเติบโต เร็วและแข็งแรงอีกทั้งยังจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตโดยรวมอีกด้วย การเลี้ยงสุกรของ เกษตรกรในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ เลี้ยงสัตว์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลโดยตรง เช่น สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด การเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพเสริมจะช่วยให้ผู้เลี้ยงมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วย